

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมอาจ แก้วคต	ประธานสภาฯ	สมอาจ แก้วคต	
๒	นายประสิทธิ์ สนอยู่	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ สนอยู่	
๓	นายประติ พิมสวัสดิ์	ส.อบต. ม.๑	ประติ พิมสวัสดิ์	
๔	นางศิริวรรณ หัดเคลือบ	ส.อบต. ม.๑	ศิริวรรณ หัดเคลือบ	
๕	นายฉลวย สังข์เงิน	ส.อบต. ม.๒	ฉลวย สังข์เงิน	
๖	นางมนสิชา อุไรวรรณ	ส.อบต. ม.๒	มนสิชา อุไรวรรณ	
๗	นายฉลวย มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ฉลวย มีรอด	
๘	นายลีมี มีรอด	ส.อบต. ม.๓	-	ลากิจ
๙	นายบุญธรรม เทศปาน	ส.อบต. ม.๔	บุญธรรม เทศปาน	
๑๐	นายสมศักดิ์ ผ่องใส	ส.อบต. ม.๔	สมศักดิ์ ผ่องใส	
๑๑	นายวินัย เดชเมือง	ส.อบต. ม.๕	วินัย เดชเมือง	
๑๒	นางสุกัญญา จันทร์เจริญ	ส.อบต. ม.๕	สุกัญญา จันทร์เจริญ	
๑๓	นายศรีโพธิ์ คำพุด	ส.อบต. ม.๖	ศรีโพธิ์ คำพุด	
๑๔	นายกล่อม ไคว้คง	ส.อบต. ม.๗	กล่อม ไคว้คง	
๑๕	นายบุญทรง สุกันทา	เลขานุการสภาฯ	บุญทรง สุกันทา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัช เล่ายี	นายก อบต.ไผ่ล้อม	วิรัช เล่ายี	
๒	นางบุญยง มั่นแย้ม	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	บุญยง มั่นแย้ม	
๓	นายสันติ สิ้นธนูทอง	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	สันติ สิ้นธนูทอง	
๔	นางสาววิลาสินี แต่งสุวรรณ	เลขานุการนายก อบต.ไผ่ล้อม	วิลาสินี แต่งสุวรรณ	
๕	นางกาญจนา ไสร้จงพล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา ไสร้จงพล	
๖	นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	
๗	นางสาวภริณ กมลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภริณ กมลพันธ์	
๘	นายณรงค์ชัย เทศปาน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔	ณรงค์ชัย เทศปาน	

เปิดประชุมเวลา

นายบุญทรง สุกันทา
(เลขานุการสภาฯ)ตำบล

๐๙.๐๐ น.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ไผ่ล้อม ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และประชุมสภาสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้สมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จุด
เทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วขอเชิญประธานสภาทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสมอาจ แก้วคต
ประธานสภา

ประธานสภาดำเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่ง
เชิญทุกท่านนั่งครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีวาระการ
ประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านรับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิด
การประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑
ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมอาจ แก้วคต
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-แจ้งการได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้ารับวัคซีนฉีดสุนัขและแมวจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยวัคซีนจะ
นำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าของสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่ล้อมต่อไป

- ปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำฝนยังไม่เพียงพอสำหรับการทำนา ซึ่งได้มีการ
ประสานกับทางชลประทานจังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดสรรน้ำให้แก่เกษตรกรสำหรับใช้
ทำนา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการสภาฯ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔**

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีเอกสารจำนวน ๘ หน้า และมีเอกสารประกอบ
ตามเอกสารหมายเลข ๑ หมายเลข ๒ ซึ่งได้เสนอ ต่อสภาท้องถิ่นไว้ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ขอให้สมาชิกได้

กรุณาตรวจสอบท่านใดประสงค์จะแก้ไขขอเชิญครับพิจารณาไปตามลำดับที่ละหน้า
นะครับ

นายฉลวย สังข์เงิน

ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ ของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งผมได้
สอบถามในส่วนของการกำหนดราคากลางและความคืบหน้าของโครงการลงทุน
งบประมาณที่ได้ผ่านอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมในที่ประชุมไว้ แต่ไม่ได้มีการบันทึก
รายละเอียดข้อซักถามในรายงานการประชุม จึงขอให้เพิ่มเติมข้อซักถามในระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ ด้วย

นายสมอาจ แก้วคุด

ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นได้บันทึกถ้อยคำของ ส.อบต.ฉลวย สังข์เงิน หมู่ ๒ ที่ได้
ซักถามในคราวการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ที่ประชุม

ให้การรับรอง	จำนวน	๑๑	เสียง
ไม่ออกเสียง	จำนวน	๒	เสียง (ประธานสภาฯ, นายฉลวย สังข์เงิน)
ลาประชุม	จำนวน	๑	เสียง (นายสิม มีรอด)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

นายสมอาจ แก้วคุด

๓.๑ เรื่อง พิจารณานุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๒๕๖๔ **โอนตั้งรายการใหม่** ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดินเพื่อดำเนินโครงการถมดินบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๗
(บริเวณที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๓๒ เลขที่ดิน ๒๘๕
หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม พื้นที่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ปริมาณงานถมดินสูงหนาเฉลี่ย ๘๕
เซนติเมตร จำนวนดินถม ๔๒๒ คิว งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช เล่ายี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนที่ดิน

(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

เลขที่ ๔๔๗๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม จำนวน ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ของนายกล่อม ไคร้คง
ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสวรรค์ ประกอบกับได้บรรจุโครงการถมดินไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ แล้วนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของสถานที่ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นในการพิจารณานุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการถมดินบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๓๒ เลขที่ดิน ๒๘๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม
พื้นที่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ปริมาณงานถมดินสูงหนาเฉลี่ย ๘๕ เซนติเมตร จำนวนดินถม
๔๒๒ คิว งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท ซึ่งภาพถ่ายพื้นที่ที่จะดำเนินการได้นำเสนอบน
จอภาพให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในส่วนของรายละเอียดประมาณราคาค่าถมดิน ขอมอบให้
ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้สภาท้องถิ่นทุกท่านทราบต่อไป

นางสาวภริณ กมลพันธ์ ชี้แจงแบบประมาณราคาโครงการถมดินบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๓๒ เลขที่ดิน ๒๘๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม พื้นที่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ โดยละเอียด

นายบุญทรง สุกันทา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗

(เลขานุการสภา) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ มีดังนี้

โอนตั้งรายการใหม่	โอนลดจาก
<p>โอนตั้งรายการใหม่</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน เพื่อดำเนินโครงการถมดินบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๓๒ เลขที่ดิน ๒๘๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม พื้นที่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ปริมาณงานถมดินสูงหนาเฉลี่ย ๘๕ เซนติเมตร จำนวนดินถม ๔๒๒ คิว งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท</p>	<p>โอนลด</p> <p>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๖๒,๔๐๐ บาท ยอดคงเหลือหลังโอน ๙,๖๐๐ บาท</p>

นายสมอาจ แก้วคุด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม) การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โอนตั้งรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน เพื่อดำเนินโครงการถมดินบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๗๓๒ เลขที่ดิน ๒๘๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม พื้นที่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ปริมาณงานถมดินสูงหนาเฉลี่ย ๘๕ เซนติเมตร จำนวนดินถม ๔๒๒ คิว งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๒	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ลาประชุม	๑	เสียง (นายลิม มีรอด)
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิรัช เลาอี้ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญและได้อนุมัติการโอนงบประมาณดังกล่าว

(นายก อบต.ไผ่ล้อม) - แนะนำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม คนที่ ๒ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ซึ่งได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ดังนี้

๑.นายสันติ สิ้นธนูทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม คนที่ ๒

๒.นางสาววิลาสินี แต่งสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดอุดรดิตถ์ มียอดผู้ป่วย ๗๘ ราย ผู้ป่วยอายุน้อยสุดอายุ ๑๐ เดือน จึงขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในการป้องกันตนเองปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

- การจัดเตรียมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะดำเนินการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อมอบให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อในพื้นที่

- หารือการกำหนดสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมครั้งต่อไปขอให้พิจารณาใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเป็นสถานที่ในการประชุม

- แจ้งความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการถอดแบบเพื่อจัดทำราคากลางการก่อสร้าง และเตรียมที่จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-แจ้งข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้ว ๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๓๗,๖๘๕.- บาท คงเหลือเงินในกองทุนจำนวน ๘,๖๐๙.๕๑ บาท

- การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิตถ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เราได้รับการสนับสนุนจำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นางอึ้ง จันทร์ชื่น และนางมาลัย แหยมกระโทก หมู่ที่ ๔ โดยนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

- ตามที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้สอบถามเข้ามาถึงจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ยังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ ๒ คนอีกหรือไม่ ผมขอเรียนว่าตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับใหม่ได้กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากกาเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ ๑ คน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕/๑ กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหกคน

(๒) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสามคน

(๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสองคน

นายบุญทรง สุกันทา
(ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)

<p>นายฉนวน สั้งเงิน (ส.อบต.หมู่ ๒)</p>	<p>(๔) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน</p> <p>(๕) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวน ราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน</p> <p>ฝากให้ติดตามและเร่งดำเนินการโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมในพื้นที่หมู่ ๒ ซึ่งตนได้แจ้ง ในการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อครั้งที่แล้วแต่มิได้มีการบันทึกถ้อยคำของตนไว้ ซึ่งการประชุมในครั้งนีขอใ้ฝ่ายเลขานุการได้บันทึกถ้อยคำของตนลงในรายงานการประชุมด้วย อีกทั้งตามที่ได้สอบถามถึงขั้นตอนของการคำนวณราคากลางโครงการใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว เหตุใดจึงมีการเสนอราคากลางถึง ๓ ครั้ง และยังมีผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา จึงขอฝากให้ทบทวนขั้นตอนและเร่งดำเนินการโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมในพื้นที่หมู่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน ล่วงเลยระยะเวลามานานมากแล้ว</p>
<p>นายฉนวน มีรอด (ส.อบต.หมู่ ๓) นายสมศักดิ์ ผ่องใส (ส.อบต.หมู่ ๔)</p>	<p>ขอฝากการกำหนดสถานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไปขอให้ใช้สถานที่บริเวณ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมใช้เป็นสถานที่ในการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามวิธีการใช้วัคซีนพิษสุนัขบ้าว่าการฉีด ๑ หลอด(๑โดส) ต่อสุนัขหรือแมว ๑ ตัว เลยหรือไม่ - แสดงความยินดีกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่ได้รับการแต่งตั้ง - รายงานการตรวจพบจุด HOT SPOT ในพื้นที่ ตำบลวังแดง ซึ่งขอกำชับให้ผู้นำทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดเผาเศษวัชพืช ฟางข้าว ในช่วงนี้ - เนื่องจากได้เข้าสู่ฤดูฝนจึงขอฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมพิจารณาจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะบ้างมาย ซึ่งตนขอให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้น เช่น ตะแบก อินทนิล ยางนา เป็นต้น
<p>ที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)</p>	<p>ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มี เราใช้เวลาไม่นานพอสมควรแล้วครับ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้ ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี ณ โอกาสนี้กระผมขอปิดการประชุมขอขอบคุณครับ</p>

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญทรง สุกันทา)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายฉลวย สัจจ์เงิน)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย เดชเมือง)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายกล่อม ไคร้คง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมอาจ แก้วคต)
ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม